
Aðalfundur Góðvina Háskólans á Akureyri  
Starfsárið 2022 
 

Aðalfundur Góðvina var haldinn rafrænn á Teams miðvikudaginn 13.12.2023 kl. 15:00.  

Fundargestir: Berglind Ósk Guðmundsdóttir, formaður Góðvina, Silja Jóhannesar Ástudóttir, Nökkvi 

Alexander Rounak Jónsson, Kristjana Hákonardóttir, Sólveig María Árnadóttir, Árni V. Friðriksson, 

Baldvin Valdemarsson, Bjarki Freyr Brynjólfsson, Hólmfríður Lilja Birgisdóttir, Sólveig Birna 

Elísabetardóttir, Þorsteinn Gunnarsson og Kristín Sigurðardóttir 

Fundur formlega settur klukkan 15:00 

Dagskrá 

1. a) Kosning fundarstjóra og fundarritara 

Berglind Ósk Guðmundsdóttir, formaður stjórnar setur fundinn og býður gesti velkomna á fundinn. Lagt 

er til að Silja Jóhannesar Ástudóttir verði fundarstjóri og Sólveig María Árnadóttir fundarritari.  

Tillaga er samþykkt. 

2. b) Skýrsla stjórnar 

Silja Jóhannesar Ástudóttir, starfsmaður Góðvina fór yfir skýrslu stjórnar Góðvina fyrir starfsárið 2022. 

Skýrsluna má sjá hér.  

3. c) Reikningar samtakanna lagðir fram til samþykktar 

Kristín Sigurðardóttir, gjaldkeri Góðvina, fór yfir ársreikning félagsins og útskýrði hann. Fór einnig yfir 

breytingar á greiðsluseðlum og hvernig félagsgjöld eru innheimt.  

 

Árni Friðriksson spyr hvort að félagið sé með nægilega góða þjónustu hjá bankanum, þ.e. hvort 

kostnaður sé við greiðsluseðla og annað. Kristín útskýrir og segir að kostnaður sé til staðar, en það sé 

tækifæri til að hafa samband við bankann í tengslum við það. Árni spyr jafnframt um hvaða vexti 

reikningurinn beri.  

Berglind Ósk leggur til að næsta stjórn fari í samtal við bankann og eða annan banka til að athuga með 

betri kjör. Tillagan er samþykkt og mun ný stjórn fara í það verkefni.  

 

Silja ber reikningana upp til samþykktar. Samþykktir einróma.  

 

4. d) Lagabreytingar 

Engar breytingartillögur bárust vegna lagabreytinga. 

5. e) Kosning formanns, sbr. 5. gr. 

https://www.unak.is/static/files/Godvinir/Godvinir_pdf/Skyrslurstjornar/skyrsla-stjornar_2023_.pdf-skjal


Berglind Ósk Guðmundsdóttir býður sig fram til formennsku. Engin önnur framboð bárust.  

Borið upp til atkvæða. Samhljóða samþykkt.  

6. e) Kosning stjórnar, sbr. 5. gr. 

Tillaga að uppstillingu stjórnar-  

Aðalstjórn  

a. Berglind Ósk Guðmundsdóttir - formaður 

b. Nökkvi Alexander Rounak Jónsson  

c. Sólveig María Árnadóttir 

d. Christina Gretu – SHA 

e. Bjarki Freyr Brynjólfsson 

Varastjórn  

a. Kristjana Hákonardóttir 

b. Silja Rún Friðriksdóttir 

c. Árni V. Friðriksson 

d. Baldvin Valdimarsson  

e. Þorsteinn Gunnarsson 

 

Tillagan var samþykkt einróma. Árni fagnar því sérstaklega að Berglind gefi kost á sér áfram til embætti 

formanns.  

 

7. f) Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga 

Tillaga að skoðunarmönnum: Harpa Halldórsdóttir  

 

Silja ber það upp við fundinn að hún muni finna annan skoðunarmann reikninga sem er utan skóla og 

bera upp við stjórn á næsta stjórnarfundi. Tillagan samþykkt og Silja mun fara í það verkefni.  

8. g) Ákvörðun árgjalds 

Tillaga að halda árgjaldi óbreyttu:  

Einstaklingsaðild 2.900 kr. 

Fyrirtækjaaðild 25.000 kr.  

 

Umræður um einstaklings- og fyrirtækjaaðild. Samþykkt að halda einstaklings- og fyrirtækjaaðild í sömu 

upphæð. Næsta stjórn mun fara í það að skoða stofnfjársjóðinn og einnig að fara í átak varðandi 

fyrirtækjaaðild, byrja að skoða fyrirtæki sem eru í eigu eða stýrð af fyrrum stúdentum HA. 

9. h) Önnur mál 

a. Endurfundir.  

Umræður um endurfundi og þá endurfundi sem voru haldnir í vor. Mikil óánægja meðal 

þeirra sem mættu á endurfundina. Ný stjórn mun hafa það sem fyrsta verkefni að skoða 

framkvæmd og umgjörð þessara endurfunda til þess að gera þá betur. 

 



b. Kynning frá Umhverfisráði HA á verkefnum. Yvonne Höller, formaður Umhverfisráðs HA 

heimsótti fundinn og flutti stutta kynningu um verkefni og störf Umhverfisráðs. 

 

Fleira var ekki gert og fundi slitið kl. 15:40.  


